

**MALEE - เล่นของสูงตามเทคนิค**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...**

บางครั้ง หุ้นราคาต่ำๆ ที่คาดหวังว่าต่ำมากๆ แล้ว และมีแนวจะขึ้น หรือ มีสัญญาณกลับตัว แต่ก็ไม่สร้างความมั่นใจให้กับนักเก็งกำไรเอาเสียเลย แต่ก็อย่างว่านั่นแหละ เพราะที่ จะมองว่าต่ำ มองว่ามีลู่ หรือจะอะไรก็ตามที่ เราก็รู้อยู่แล้วว่า แนวโน้มหลักๆ ของหุ้น เป็นขาลง เพียงแค่ เราอาจจะอยากได้ราคาต่ำๆ ก่อนใคร หรือ ได้ราคาดีๆ ที่จะคาดหวังกำไรงามๆ ในอนาคต... แต่แล้ว ก็ไม่ได้ ตั้งใจหวัง อันนั้นก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะ เหนือเมฆถึงได้กล่าวบ่อยๆ ว่า บางครั้งของสูง หรือ ราคาแพง ก็เชื่อว่า จะน่ากลัวเสมอไป อาจจะซื้อแพง แต่มีโอกาสขายแพงกว่าได้ แล้ว ยิ่งที่เป็นหุ้นขาขึ้นด้วยแล้ว การแกว่งตัวลง ก็อาจจะมึบๆ แต่ก็อาจจะแค่ ลงเพื่อขึ้นต่อ ตราบเท่าที่แนวโน้มตามรูปแบบโครงสร้างที่เป็นขาขึ้น ยังไม่เสีย แล้วอย่างการแกว่งตัวของ ตลาด นี้ก็เช่นกัน วันสองวันที่ผ่านมา นี้ เหมือนจะคาดหวังรูปแบบแนวโน้มที่จะ เป็นเชิงบวกได้ หรือ มีลู่ที่จะมีรอบการขึ้นได้ชั่วคราว จากการขึ้น 1420 ได้วันก่อน แต่วันวาน ก็กลับลงมา ต่ำกว่า 1420 เสียอีกแล้ว... ก็อย่างว่าแหละ การขึ้น 1420 ไม่ได้ยืนยันอยู่แล้วว่า จะกลับตัวขึ้นได้ชั่วคราว เพราะยังไม่ขึ้น 1432 นั่นเอง แล้วก็อย่าง เรื่องของโครงสร้างหลัก มีแนวโน้มที่เป็นเชิงลบอยู่ก่อนแล้วด้วย การจะแกว่งขึ้นมากขึ้นน้อย เราต้องตระหนักไว้ว่า นั้นยังอยู่ในเรื่องของแนวโน้มขาลงนะ หรือ ถ้าจะไม่มี รอบการขึ้นดีๆ ชั่วครบอย่างที่เราๆ คาดหวังเลย ก็ไม่ผิดนะ... เอาเป็นว่า ตอนนี้ พื้นที่ 1420-1430 เป็น พื้นที่แนวต้านสำคัญในระยะสั้น หากไม่ผ่าน ก็ยังไม่ดี แล้วถ้าต่ำกว่า 1400 ก่อนเลยนั้น ระวังตัวกันดีๆ ละ

**ดูตามเกม...**

มาลองว่ากันด้วยเกมของหุ้นขาขึ้น ที่ขึ้นมาแล้วบ้าง ซึ่งตามรูปแบบของขาขึ้น ถ้าจะมีการอ่อนตัวบ้าง ก็ยังคงจะอยู่ในรูปแบบของการอ่อนตัว เพื่อขึ้น ตราบเท่าที่สัญญาณหลัก ยังไม่เสีย

- แนวรับ : ...9.10-9.00 และ เน้นไม่ต่ำกว่า 8.60 อันใจกว่า
- เป้าหมาย : ...10.0-10.5 และ อาจจะมีลู่ระดับ 12.0-13.0

Price Chart...(MALEE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น MALEE...** ตามภาพนี้ สัญญาณหลักๆ ถือว่า มาดีแล้วนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี จะมีการแกว่งตัว แบบเหมือนกดดันให้เกิดแรงขายออกมา... แต่สัญญาณ ในเครื่องมือหลัก ที่ใช้อ่านแนวโน้ม ก็ยังคงอยู่ในภาพที่ เป็นภาวะกระทิง ซึ่งนั่น ก็กลับขึ้นมาได้ และถ้าจะเอา เป้าหมายกันจริงๆ แล้วนั้น อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 15.0-16.0 กันได้เลย... แปลว่า เป้าหมายที่เข้ามาใน ช่วงต้นนั้น ก็อาจจะแค่แนวต้านย่อยๆ ที่มีลู่จะผ่านได้ หรือ ถ้าเห็นการขึ้นระดับ 13.0 ได้ โอกาสที่จะขึ้นไปถึง 15.0 หรือ 16.0 ก็มีความเป็นไปได้สูง... แต่ยังไงเสีย เราก็ไม่ประมาท เรียกว่าแม้จะมีแนวโน้มขึ้น ก็ยังต้อง มีทางหนีไว้เหมือนเดิม.. เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ